

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  
**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG**  
**TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: 593/LĐLĐ-CTCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 11 tháng 8 năm 2020

V/v xin không tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật và tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Kính gửi: Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thực hiện Công văn số 465/TLĐ-BTG ngày 10/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống”, tuyên dương tập thể, cá nhân CNVCLĐ cả nước có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tỉnh Quảng Trị có 1 tập thể và 1 cá nhân được mời tham dự và tuyên dương tại Chương trình này.

Đây là hoạt động rất ý nghĩa, tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Trị đang diễn biến phức tạp. Tính đến hết ngày 10/8/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 04 ca dương tính với virus SARS-COV-2 và 02 ca dương tính ngoài địa bàn tỉnh có lưu trú trên địa bàn. Các ca dương tính có lịch sử di chuyển nhiều và hết sức phức tạp. Số lượng người thuộc diện F1, F2... khá lớn và chưa thể truy tìm dấu vết và khoanh vùng hết. Đặc biệt, virus SARS-COV-2 đã xuất hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, khả năng bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh là khá cao. Ngày 10/8/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, theo đó, kể từ 19h00 ngày 10/8/2020, trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các huyện, thị xã còn lại trong tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho phép các tập thể và cá nhân điển hình thuộc LĐLĐ tỉnh không tham dự tại chương trình. Rất mong nhận được sự quan tâm xem xét của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, CTCS.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hà**

